

# วีเอส 09 จับมือท้องถิ่นหนุนโครงการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน



จับมือท้องถิ่นหนุนโครงการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน วีเอส 09 เผยกลุ่มอาชีพบรรจุกภัณฑ์สบู่มีคุณภาพได้มาตรฐานโรงงาน

วีเอส 09 ออริจินอลเฮิร์บ จับมือเทศบาลตำบลแพรภาพา จังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนกลุ่มอาชีพบรรจุกภัณฑ์สบู่ ส่งสินค้าเปลือยป้อนโรงงานชุมชน เพื่อต้องการหนุนโครงการสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านและผู้สูงอายุ รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น เผยโรงงานชุมชนสะอาด ปลอดภัย และมีมาตรฐานการบรรจุกภัณฑ์

นางสิญจ์พัฑฐ หาญวารากิตติ กรรมการฝ่ายพัฒนาการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่ผสมสมุนไพรแบรนด์ “วิภาดา” เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาริชัชฯ ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากได้ตระหนักดีว่าสังคมได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งทำให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จึงได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลแพรภาพา จังหวัดสมุทรปราการสนับสนุนโครงการโรงงานชุมชน กลุ่มอาชีพบรรจุกภัณฑ์สินค้าประเภทสบู่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการประกอบอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับแม่บ้านและผู้สูงอายุ เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้คนในชุมชนมีงานทำ โดยการส่งสบู่ผสมสมุนไพรที่ห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกแต่ยังไม่ได้บรรจุกล่อง ส่งให้โรงงานชุมชนช่วยทำหน้าที่บรรจุกภัณฑ์ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี แม้ว่าทางโรงงานจะมีพนักงานและมีระบบการบรรจุกภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วก็ตาม แต่ต้องการกระจายรายได้สู่ชุมชน และผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค

“บริษัทมีความมั่นใจเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยของโครงการโรงงานชุมชน เนื่องจากทุกขั้นตอนมีการควบคุมและตรวจสอบเพื่อให้งานออกมาอย่างมีมาตรฐานการผลิตที่น่าเชื่อถือ ที่สำคัญสบู่ที่ส่งมาบรรจุหีบห่อที่โครงการโรงงานชุมชนนี้ได้มีการห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกจากโรงงานมาแล้ว เพียงแต่นำมาบรรจุใส่กล่องตามขั้นตอนที่ทางโรงงานเป็นผู้กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว” นางสิญจ์พัฑฐกล่าว

สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สบู่ หรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสอบถามได้ที่ Call Center 098-865-1180 หรือ [www.soapvipada.com](http://www.soapvipada.com) และสั่งซื้อได้ที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่นทั่วประเทศ

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด โทร. 086 -325 7575 และ 087-745-7863